

TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Khi ánh nắng chói chang của mùa Hạ nhạt dần, khi tiếng ve không còn râm ran, cây phượng già không còn đốt lửa, khi trong gió thoang thoang cái se lạnh của chớm đông, là lúc chúng ta cảm nhận được mùa Thu ùa về.

Mùa thu năm nay thật hân hoan, khi chúng ta đang hướng đến Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2024). Trong niềm vui ấy, chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động khi hướng đến cái riêng của mỗi chúng ta và là cái chung của cả đất nước, ngày mà cả đất nước Việt Nam dành để tôn vinh người phụ nữ về những thiên chức cao quý.

Hòa chung cùng với niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào của các tầng lớp phụ nữ. Chiều ngày 16/10/2024, Công đoàn trường TH Phan Bội Châu đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh những nữ CBGV, NV trong toàn đơn vị.

Đến dự buổi tọa đàm, có đồng chí Trần Thị Bạch Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Tiến Tới - Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Trần Thị Huệ – Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về tham dự đông đủ.

Mở đầu buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Ban nữ công công đoàn đã ôn lại ý nghĩa, lịch sử Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Qua đó ghi nhận những đóng góp to lớn của nữ CBGV, NV Trường Tiểu học Phan Bội Châu đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, sáng tạo trong công tác, được tôn vinh trong xã hội nhưng vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình, xứng đáng là những người phụ nữ giỏi việc trường - đảm việc nhà.



Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Ban nữ công ôn lại truyền thống ngày 20/10

Đến dự buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Tới - Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng thời thay mặt cho các đồng chí nam CBGV lên phát biểu và tặng hoa chúc mừng toàn thể nữ CBGV, NV nhà trường nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ghi nhận những thành tích mà chị em đạt được trong thời gian qua.



Đồng chí Nguyễn Tiến Tới – Phó hiệu trưởng phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Tại buổi tọa đàm đồng chí Trần Thị Bạch Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã phát biểu và động viên tinh thần các chị em phụ nữ trong toàn đơn vị kèm với những lời thân thương. Đồng thời cũng thay mặt cho các đồng chí nữ CBGV, NV gửi lời cảm ơn tới các đồng chí nam trong trường đã có lời chúc mừng cùng với bó hoa gửi tới chị em.



Đồng chí Trần Thị Bạch Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật cùng với những tiếng hát giao lưu văn nghệ đến từ các CBGV, NV nhà trường đã mang lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, để lại những ấn tượng tốt đẹp nhất đối với các chị em phụ nữ trong nhà trường.



Đồng chí Bạch Ngọc Bảo Trang hát tặng toàn thể GV, NV nhà trường

Sau buổi toạ đàm Công đoàn đã tổ chức giao lưu bóng chuyền dành cho nữ CBGV, NV để gắn chặt tình cảm tập thể giữa các giáo viên nhân viên trong nhà trường.



Tinh thần chuẩn bị của các đội bóng trước khi ra sân

Giải bóng chuyền đã thu hút sự tham gia của 02 đội bóng là đội nữ Công đoàn và đội nữ Đoàn thanh niên trong nhà trường.



Hai đội bắt tay chào nhau chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu

Mặc dù chỉ được tập luyện trong một thời gian ngắn nhưng qua các trận đấu cho thấy cả hai đội đã thi đấu nhiệt tình, mang đến cho khán giả các trận đấu với nhiều pha bóng hay, kịch tính, hấp dẫn. Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng vẫn đầy tinh thần thể thao và đồng nghiệp gắn bó.

Kết thúc giải đấu Ban chấp hành Công đoàn tổ chức lễ trao giải bóng chuyền và kết quả đội nữ Công đoàn đã giành giải nhất.



Kết thúc thời gian thi đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho 2 đội

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng thời giải đấu cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường.



Tinh thần thể thao của các nữ CBGV, NV nhà trường

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, các tổ chuyên môn cũng đã tổ chức thao giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt trong nhà trường và nâng cao chất lượng dạy - học. Đây là dịp để giáo viên học hỏi, nâng cao hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến trong dạy học một cách linh hoạt, phù hợp, thích ứng với chương trình GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.



Tiết thao giảng của đồng chí Đinh Thị Thu Hoàn – Khối trưởng khối 3

Có thể nói việc tổ chức thao giảng chào mừng ngày Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 là hoạt động rất thiết thực và bổ ích góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các giáo viên. Đặc biệt, đây cũng là dịp làm cho thầy trò trở nên gần gũi, gắn bó, yêu quý và tự hào về ngôi trường của mình, nâng cao niềm tin với phụ huynh học sinh.



Tiết học tạo sự hứng thú, sôi nổi của các em

Trong mọi vẻ đẹp, vẻ đẹp lao động là vẻ đẹp thiêng liêng, đem lại nhiều xúc cảm. Giọng nói trong trẻo, dáng đứng đoan trang, những ngón tay thon đưa những nét phấn thanh mảnh trên bục giảng khiến ta liên tưởng tới những “đóa hoa biết nói” rạng ngời. Nhân dịp ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, xin kính chúc các thầy cô giáo trường TH Phan Bội Châu nói chung, đặc biệt là các cô giáo nói riêng sẽ luôn giữ vững ngọn lửa say mê với nghề dạy học, luôn là những đóa hoa đơm bông tuy lặng lẽ, hé nở đầu âm thầm nhưng tỏa hương bất ngát.